



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.02-618-2323 ต่อ 1309-1316

ที่ นร 0203.04/ ๑ ๖๖1๔ วันที่ 18 ธันวาคม 2552

เรื่อง ขอส่งข่าวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. ชวนคนไทย ร่วมใจปฏิบัติตามพระราชดำรัส พร้อมเชิญชวนส่งจองชุดหนังสือและดีวีดี  
“ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พุทธศักราช 2493-2548”**

กบข. ชวนคนไทยร่วมกันปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรัส พร้อมเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองชุดหนังสือและดีวีดี “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2548”

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ นั้นล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้งในการกระตุ้นเตือนให้คำนึงถึงความสามัคคีและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสามารถน้อมรับและนำมาเป็นคติเพื่อการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ กบข. จึงได้เชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวนทั้งสิ้น 2,142 องค์มารวบรวมไว้ในชุดหนังสือและดีวีดี “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2548” รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 55 ปี ซึ่งประกอบด้วยหนังสือจำนวน 8 เล่ม พร้อมดีวีดีจำนวน 1 แผ่น ที่ควรค่าอย่างยิ่งแก่การเก็บรักษาตลอดจนใช้สำหรับการศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง

ทั้งนี้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติให้ประชาชนยึดมั่นในความสามัคคี ความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง การร่วมปลูกจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม เป็นอภิปรัชญาที่เป็นอมตะที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย อย่างไรก็ตาม ปวงชนชาวไทยทุกคนสามารถร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวได้เพียงน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติตาม โดยมุ่งกระทำตามหน้าที่ของตนเองให้เป็นผลดี ยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่มั่น ซึ่งจะเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติสืบต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าของชุดหนังสือดังกล่าวได้โดยติดต่อที่สำนักงาน กบข. โทร. 0-2685-4195-6 หรือดาวน์โหลดใบสั่งจองชุดหนังสือผ่านเว็บไซต์ กบข. ที่ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th) ซึ่งจำหน่ายในราคาชุดละ 5,000 บาท สำหรับรายได้ทั้งหมดภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th) / [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. เข้มแผนบริหารความเสี่ยงรอบด้าน มุ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด**

กบข. เข้มแผนควบคุมบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรรอบด้าน มุ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงแผนการบริหารความเสี่ยงในปี 2553 ว่าจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีการรับมือและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กบข. จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนมาเป็นหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการเชื่อมโยงให้เข้ากับแผนแม่บทฉบับปัจจุบัน ทั้งในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ขององค์กรรอบด้าน

โดยด้านการลงทุนในปี 2553 ได้มีการปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปีหน้า โดยยังคงระมัดระวังในการป้องกันผลขาดทุนของกองทุนอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็ได้มีการเริ่มวางกลยุทธ์เตรียมพร้อมรองรับภาวะการลงทุนหากมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชีย เศรษฐกิจโลก และทิศทางราคาพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้มีโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงมารองรับ อาทิ โปรแกรม Risk Manager เพื่อประเมินติดตามความเสี่ยงการลงทุนในรายหลักทรัพย์ขึ้นไปจนถึงทั้งกองทุน รวมถึงทดสอบผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยจำลองสถานการณ์วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเครื่องมือเตือนภัยและช่วยให้สามารถหามาตรการแก้ไขได้ทัน่วงที

สำหรับแผนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร จะได้เพิ่มการให้ความสำคัญในการติดตามปัจจัยความไม่แน่นอนที่เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสมากขึ้น โดยจัดให้มีระบบเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ (KRI - Key Risk Indicator) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการลงทุนและงานด้านอื่นๆ ทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกว่า กบข. มีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังเพื่อรักษามลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th